



ความพอดี คือความสุข ... อย่าไปทุกข์ เพราะงมงาย

วิกรม กรมดิษฐ์

วิกรม กรมดิษฐ์ นักธุรกิจที่มีชื่อเสียงโด่งดัง แต่ปัจจุบันผันตัวเองมาเป็นนักเขียนและมีชื่อพอตัว เลือกว่าจะใช้ชีวิตอย่างสงบกับธรรมชาติ เจ้าตัวบอกเล่าว่า เคยเป็นคนที่ระห่ำมาก่อน ชีวิตผ่านร้อน ผ่านหนาว ผ่านความทุกข์ทางจิตใจมามากมาย จนวันนี้พบหนทาง ...ความสำเร็จ ที่ต้องขวนขวาย หาความสุข ที่ไม่ใช่จากไหนแต่หาได้จากตัวเอง

จากอดีตต้องมีชีวิตท่ามกลางการทำงานที่ต้องรับผิดชอบขนาดมหึมา ทำงานอย่างเป็นคนบ้างาน แต่ก็ยังสามารถจัดการสมดุลให้งานและสภาพร่างกายไปด้วยกันได้เป็นอย่างดีเช่นกัน ซึ่งความสมดุลนี้ จะเกิดขึ้นได้แต่ละคนต้องรู้จักตัวเองก่อน

“ในอดีตผมทำงานในองค์กรคือ บริษัท เทตดิง เมื่อพ.ศ.2518 จนมาก่อตั้งนิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร เมื่อพ.ศ.2521 ถึงวันนี้ อย่างน้อยสิ่งหนึ่งที่ผมทำคือรับประทานข้าวที่บ้าน แม้แต่ตอนรับแขก และประชุมซึ่งมีทุกวัน เพราะบ้านกับออฟฟิศอยู่ใกล้เคียงกัน ทำให้เราทำงานหนักและทำได้นาน แล้ววันหนึ่งเรารู้จักจัดตารางเวลาให้กับงานและการพักผ่อน”

หลังจากวางมือกับงานเก่าไปก็มีงานใหม่ที่ก่อตั้งขึ้นได้ไม่นาน อย่างมูลนิธิอมตะ ต้องอาศัยการ คลุกวงในอย่างจริงจังอีกครั้ง แต่ลักษณะของงานนั้นเปลี่ยนไป นั่นหมายถึงชีวิตของคุณวิกรมก็ต้อง เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ในฐานะประธานมูลนิธิฯ ดำเนินงานภายใต้จุดมุ่งหมายในการ



จัดตั้งเมือง สมบูรณ์แบบ (Perfect City) ซึ่งได้มาจากปรัชญาความคิดที่
ต้องการตอบแทนคุณแผ่นดินแม่

ปัจจุบันมูลนิธิอมตะ ต่อยอดนโยบายออกไปถึงความมุ่งมั่นสร้าง
สรรค์นด้านการศึกษาให้กับ เยาวชนของชาติ ส่งเสริมด้านกีฬา การจัดการ
สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าหายาก รวมถึง การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม และเป้าหมายในอนาคตคือโครงการเสริมฐานความรู้ความ
คิดให้เยาวชนที่ ต่อยโอกาสทางสังคมได้มีโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคม

วิกิรบบอกว่า เขาอยากให้คนไทยทั้งสังคมได้ทำในสิ่งที่มันถูกต้อง
โดยอธิบายคำว่า “ถูกต้อง” ไว้ว่า ถูกต้องกับสิ่งที่ตัวเองอยากจะได้ ถูกต้อง
กับสังคม ประเทศชาติ วันนี้มีหลายคนรักตัวเองมากกว่า รักสังคม เรียก
ว่าเห็นแก่ตัว เอาประโยชน์ใส่ตน แต่ไม่สนใจสังคมว่ามันเป็นปัญหาของ
คนไทย

“วันนี้ทำไมประเทศไทยอุดมสมบูรณ์ เราอยู่ในอันดับ 6 อันดับ 7
เป็นประเทศส่งออก อาหารมากที่สุดในโลก ...ข้าว ...อาหารกระป๋อง
...อาหารทุกอย่าง แต่ปรากฏว่าธนาคารโลก บอกว่าประเทศไทย โตช้า
ที่สุดในเอเชีย เพราะว่าเราบริหารแบบสะเปะสะปะ ไร้ทิศทาง ไร้เหตุผล
บริหารแบบมงาย นี่แหละเป็นตัวกััดกร่อนความสำเร็จ”

เขามีความเห็นที่ ถ้าวันนี้คนไทยมีการศึกษา รู้จักเรียนก่อนรู้
รู้ก่อนทำ